



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น

วันที่: พุธที่ 7 มิถุนายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25074

หน้า: 15(ขวา)

Col.Inch: 23.12 Ad Value: 50,864

PRValue (x3): 152,592

คลิป: 8:58

หัวข้อข่าว: สระแก้วมอบเงินให้ผู้พันโทช นำไปใช้ตั้งตัวประกอบอาชีพ

สระแก้วมอบเงินให้ผู้พันโทช นำไปใช้ตั้งตัวประกอบอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพร พจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบทุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พันโทช เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ของเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท ซึ่งผู้พันโทชจากเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อไปประกอบอาชีพช่างตัดผม ซึ่งจะตั้งโทช เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีประสบการณ์ความถนัดในอาชีพช่างตัดผม และมีแผนงานในการกลับไปประกอบอาชีพเดิม

นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีการดำเนินนโยบายในการคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง และผู้พันโทชให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานทำในระหว่างต้องโทษหรือภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้ว โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้พันโทชสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ กำหนดแนวทางให้เรือนจำและทัณฑสถาน มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อส่งเสริมประสานงานมีงานทำของผู้ต้องขัง รวมถึงผู้พันโทชประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ผู้พันโทช รวมทั้งมีการพิจารณามอบทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ซึ่งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้มีการมอบทุนประกอบอาชีพ ของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไปแล้ว จำนวน 5 ทุน รวมทั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้มีการมอบทุนประกอบอาชีพช่างตัดผมให้กับผู้พันโทช

“ซึ่งขณะต้องโทษได้มีความประพฤติที่มีความตั้งใจขยันหมั่นเพียร มีประสบการณ์ความถนัดในอาชีพช่างตัดผม และมีแผนงานในการกลับไปประกอบอาชีพเดิม จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท โดยเป็นทุนร่วมกันจากกระทรวงยุติธรรม จำนวน 5,000 บาท และจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับผู้พันโทชจากเรือนจำจังหวัดสระแก้ว” นายธีระ กล่าว.